



Thứ hai 03/06/2024 - 09:47

Thời sự

Tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển du lịch nông thôn bền vững

Thứ Bảy 01/06/2024 - 19:07

Chiều 1/6, Bộ NN-PTNT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và bền vững giai đoạn 2024-2030.

Tích hợp phát triển du lịch nông nghiệp: 'Hai là một - Một của hai'



Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ký kết Chương trình Phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả và bền vững giai đoạn 2024 - 2030.

Theo dự thảo, Chương trình nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng của hai ngành, nhằm phát triển [du lịch nông nghiệp](#), nông thôn theo hướng bao trùm, đa giá trị, hiệu quả và bền vững, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên về nông nghiệp, làng nghề, môi trường sinh thái, cảnh quan nông thôn và các giá trị văn hóa đặc trưng vùng, miền.

Theo đó, hai Bộ sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 01/CTPH- BNN&PTNT-BVHTTDL ngày 20/11/2020 trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hai bên cùng đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Bộ NN-PTNT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất tăng cường công tác phối hợp thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, cụ thể:

Xây dựng cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn để thống nhất trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đảm

bảo tích hợp vào quy hoạch kinh tế - xã hội và sử dụng đất của các tỉnh, thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết và Chương trình của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch, đặc biệt là các chiến lược và chương trình phát triển du lịch đến năm 2030 và phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch nông nghiệp, nông thôn và đa dạng hóa hình thức truyền thông để thay đổi tư duy khai thác du lịch.

Hỗ trợ các địa phương phát triển hệ thống điểm đến du lịch nông thôn với các sản phẩm đặc trưng vùng miền, khai thác tiềm năng nông nghiệp, cảnh quan sinh thái và văn hóa truyền thống.

Đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn, hướng tới tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nông thôn và kết nối với hoạt động lữ hành để thu hút khách du lịch. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về du lịch nông thôn để hỗ trợ quản lý và đề xuất chính sách phát triển.

Tổ chức kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch nông thôn để đảm bảo phát triển bền vững.

Bộ NN-PTNT giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm đầu mối, là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo 2 Bộ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phối hợp này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, giá trị du lịch nông nghiệp là giá trị tích hợp, trong đó bao gồm hàm lượng văn hóa, tri thức bản địa được chủ thể là con người bản địa chăm chút và đưa vào sản phẩm nông nghiệp du lịch.

Đề cập đến một số điểm nghẽn khi phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, đầu tiên là sự phối hợp giữa nông nghiệp và du lịch, cần sự tích hợp một cách hiệu quả để trở thành một thực thể, từ đó mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

Bên cạnh đó, cần tiếp cận theo hướng phát huy giá trị vô hình bên cạnh giá trị hữu hình (lợi ích kinh tế) như lợi ích tinh thần, cải thiện nhận thức cho cộng đồng nông thôn, kích hoạt sự hồi sinh, sức sống của nông thôn và nông dân thông qua các hoạt động du lịch. Từ đó, nông dân có thể nhận ra giá trị tăng thêm của nông nghiệp và thúc đẩy tình yêu nông nghiệp trong khu vực nông thôn.

Linh Linh

Link nội dung: <https://nongnghiep.vn/thao-go-cac-diem-nghen-de-phat-trien-du-lich-nong-thon-ben-vung-d388237.html>

Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tổng Biên tập: **Nguyễn Ngọc Thạch**, Phó Tổng Biên tập: Lê Trọng Đảm,
Vũ Minh Việt.

Giấy phép hoạt động Báo điện tử số: 167/GB - BTTTT. Bộ trưởng Bộ
TTTT cấp ngày 20/4/2017

Địa chỉ: 14 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 024.38256492
– Fax: 024.38252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn &
baonnvnts@gmail.com

*Ghi rõ nguồn "Nongnghiep.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Báo
điện tử Nông nghiệp Việt Nam không chịu trách nhiệm nội dung ở những
trang ngoài*